
Skólaráð 18. nóvember 2014 

Mættir voru: Halldóra skólastjóri, María Eir (varamaður Valdísar) og Sigurveig fulltrúar kennara, 

Þórunn Jóh. fulltrúi starfsmanna, Elín og Kolbrún (varamaður Ævars) fulltrúar nemenda, Geirlaug frá 

foreldrafélaginu (varamaður formanns, Klöru)  og Guðbjörg Sv. Sem ritaði fundargerð. 

Leikskólastjórar hafa ekki enn skipað fulltrúa nærsamfélags.  

Dagskrá: 

1. Farið var yfir kaflann um samstarf heimila og skóla sem kemur til með að birtast í 

skólanámskrá. Nokkrar athugasemdir komu fram og skráði Halldóra þær jafnóðum inn í 

skjalið. 

2. Halldóra fjallaði um niðurstöður samræmdra prófa 2014. Nemendur komu með hugmynd að 

námsmaraþoni sem gæti verið fjáröflun í leiðinni. 
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